



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

## สรุปผล "งานประชุมนานาชาติที่เยรูซาเล็ม"



กล่าวได้ว่า ในแง่มุมทางฝ่ายวิญญาณและความสัมพันธ์  
ช่วงที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์และความอัศจรรย์สุดยอดในกรุงเยรูซาเล็ม  
เมื่อผู้เชื่อประมาณ 3,000 คนมาจากมากกว่า 25  
ประเทศรวมตัวกันที่ "งานประชุมนานาชาติที่เยรูซาเล็ม" นำโดย "เดวิด เดเมียน"  
การแบ่งปันความรักและให้เกียรติซึ่งกันและกันท่ามกลางกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาตินี้  
อยู่ในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์

อาเซอร์:

มีช่วงหนึ่งที่ผมถูกเชิญขึ้นไปบนเวทีเพื่อเป็นตัวแทนของพ่อฝ่ายวิญญาณทางกายภาพ  
สำหรับเมสสิยานิกยิว(ชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์)ในแผ่นดินนี้ พี่น้องซาโมน(Samoan  
brothers) นำผมขึ้นบนหลังของพวกเขาเพื่อที่จะให้ผมยกมงกุฎทองคำขึ้นมาถือ  
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงกุฎของกษัตริย์ที่นำมามอบให้แก่เยซูวาท์  
(พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) และในขณะที่มันเป็นการยากสำหรับผมที่จะถือมงกุฎนั้นใ  
ห้สูงอยู่เป็นเวลานานและเพื่อที่จะมอบถวายให้แก่ เยซูวาท์  
พี่น้องคริสเตียนชาวอาหรับก็ได้รับขึ้นมาบนเวทีและช่วยกันยกแขนของผมขึ้น  
มันมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ ณที่ประชุมแห่งนั้น เราร้องเพลงจาก  
พระคัมภีร์สดุดี 24 อย่างเป็นธรรมชาติ และป่าวร้องว่า  
“...’สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า’ ”

(มัทธิว 23:39)

ในส่วนตัวของผมนั้นรู้สึกอึดอัดอย่างมากใน"ที่ท่าของกิจพยากรณ์"  
ทั้งหมดนั้นจนผมต้องนำมาสู่การอธิษฐานภายหลัง คำคืนวันนั้นเดวิดและผม  
ได้คลี่คลายและอธิบายถึงความหมายของสัญลักษณ์ตามมุมมองจากพระคัมภีร์

ผมรับรู้ได้ว่าความตะขิดตะขวงใจของผมมันบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของชุมชนเมสสิยานิกียว  
ต่อการเชื่อถือในเจตนารมณ์และ วิธีการของผู้นำคริสตจักรสากล  
นี่เป็นสัญญาณสำหรับพวกเราที่จะเชื่อและวางใจในพี่น้องชายหญิงของเราที่เค้าจะยกชู  
เราขึ้นสู่น้ำพระทัยของพระเจ้า

ผู้นำชาวอาหรับทั้งหลายได้แสดงออกถึงความผูกพันบนพื้นฐานของพันธสัญญาต่อพวก  
เรา พวกเขาทั้งหลายยินดีที่จะมอบชีวิตเพื่อสำแดงถึงความภักดีให้แก่เรา  
(ความจริงก็คือ ชาวอาหรับมากมาย ที่มาจากประเทศมุสลิม  
พวกเค้าอาจต้องเสี่ยงชีวิตเพียงเพื่อที่จะมาปรากฏตัว ณ ที่นี่)

เราสามารถสัมผัสได้ว่าเขานั้นไม่ใช่แค่ปรารถนาที่จะมาสัมผัสธรรมกับพวกเราเท่านั้น  
แต่มาเพื่อช่วยเหลือให้การทรงเรียกของพวกเราสำเร็จในการสวมมงกุฎให้แก่เยชูวาห์  
ในฐานะกษัตริย์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง  
แขนของผมอ่อนกำลังลงพวกเขาก็ช่วยยกแขนผมขึ้น เราจึงตระหนักได้ว่า  
กลุ่มคริสเตียนชาวอาหรับนี้แหละที่จะมีบทบาทมากกว่ากลุ่มความเชื่อใดๆในโลก  
ในการเป็นผู้ยืนยันและช่วยเหลือให้ลิขิตชีวิตของเมสสิยานิกยวนั้นสำเร็จ

โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
เราได้สำนึกในเชิงสัญลักษณ์การเชื่อมต่อตามพันธสัญญาที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นท่ามกลาง  
วงประชากรของพระเจ้า เพื่อที่จะสวมมงกุฎให้แก่  
เยชูวาห์ในฐานะกษัตริย์และต้อนรับพระองค์กลับมาปกครองโลกใบนี้

เดวิดได้นำพวกเราอธิษฐาน ที่จะหยุดคำประกาศของยูเนสโก (UNESCO)  
ที่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องของประวัติศาสตร์ชาวยิวกับเขาพระวิหาร  
ผมจบลงด้วยคำอธิษฐานที่ ประกาศว่า พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทรงแต่งตั้ง ระบบใหม่ของ  
"องค์การสหประชาชาติ"

จากฝ่ายวิญญาณจากผู้ที่เหลืออยู่ในบรรดาประชาชาติ ที่รวมตัวกันในความรักและคำ

อธิษฐาน ภายใต้ระบอบการปกครองของกษัตริย์ เยซுவาค์

โคดี: ประสบการณ์ในคืนแรกที่ผมได้รับจากการประชุมอาทิตย์นี้ช่างดีเยี่ยม มีช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างที่ผู้นมัสการและนักดนตรีได้เสียบเสียงลง ได้เกิด "ความสงบอย่างบริสุทธิ์" ขึ้นใน การทรงสถิตย์ของพระเจ้า ณ บริเวณอาคารแห่งนั้นเป็นเวลา 20 นาที ไม่มีใครขยับเขยื้อน ทุกคนตกอยู่ในความเงียบสงบและรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ผมเองนั้นไม่เคยเห็นการเสียบ เพื่อรอคอยพระเจ้าที่นานขนาดนี้ในการประชุมใหญ่ๆ เช่นนี้มาก่อน ผมชอบมากครับ เราควรจะทำเช่นนี้บ่อยๆ ผู้นำบนเวทีขณะนั้นได้ขับหน้าลงร้องให้คร่ำครวญ แล้วก็มีการร้องขึ้นมาอย่างช้าๆท่ามกลางผู้คนที่ "บริสุทธิ์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร ควรคู่คำสรรเสริญ" และจากเสียงของคนกลุ่มแรกนี้ได้นำให้มีการร้องตามของที่ประชุมอย่างไพเราะ มันช่างน่าอัศจรรย์ใจนัก รับชมการบันทึกวิดีโอ การประชุมครั้งนี้ได้**ที่นี่!**

## การตอบสนองต่อผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา



ชาวอเมริกาและผู้คนทั่วโลกเกิดอาการตะลึงต่อชัยชนะของนายทรัมป์ ราวกับว่ามันเป็นชัยชนะแบบที่น่าประหลาดใจ แต่แท้จริงแล้วมันเป็นแค่บท พิสูจน์ว่าสื่อทั้งในอเมริกาและทั่วโลกนั้นเสรีและลำเอียงมากขนาดไหน นายทรัมป์มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ที่ทำให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง เพียงแต่ไม่มีใครที่จะยอมรับในสิ่งนี้ ในวันจันทร์ คืบก่อนวันเลือกตั้ง อาเซอร์ ได้นำกลุ่ม "งานประชุมนานาชาติ"(Global Gathering) เพื่ออธิษฐานวิงวอนอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะกำจัดวิญญาณเยเซเบล

และให้นำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้

เรานั้นไม่สามารถรู้ได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร

เราได้แต่ขอบคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพระเมตตาของพระองค์อย่างต่อเนื่องให้  
กับประเทศอเมริกา ซึ่งยังจะต้องมีการต่อสู้ขึ้นสู่เนินเขาอันยาวไกล

สำหรับการสร้างรากฐานของพระเจ้าและศีลธรรมในอเมริกาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

กระบวนการของการปรับเปลี่ยนนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายปี

ให้เราอธิษฐานต่อไปอย่างต่อเนื่องสำหรับการกลับใจ ครั้งยิ่งใหญ่

การฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงในประเทศอเมริกา ประเทศอิสราเอลและในทุกๆประเทศ

### การทนทุกข์นำไปสู่พระสิริ



ในข่าวสารนี้อาเซอร์ อินเทอร์เตอร์ ได้มีคำถามว่า

"พระเจ้าทรงเรียกคุณรับการทนทุกข์หรือว่าให้ได้รับพระสิริ"

ฟังดูเหมือนเป็นการขัดแย้งกันใช่ไหม

ระดับของความทุกข์ยากที่คุณข้ามผ่านในชีวิตนี้จะเป็นตัวกำหนดถึงระดับของพระสิริ

ที่คุณจะได้รับในยุคที่จะมาถึงรับชมภาษาอังกฤษได้**ที่นี่!**

## ผลประโยชน์ของอาณาจักร



ในข่าวสารนี้จาก Everyday Church ใน แอโรโย แกรนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โคดี้ อาร์โซ เทศนาเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐ โดยการย้ำเน้นเรื่องผลประโยชน์ ที่เรามีสวนจะได้จากการเป็นพลเมืองในแผ่นดินของพระเจ้า [มีบันทึกรายการสดใน เฟสบุ๊กของเรา รับชม](#)

## ช่วยโปรโมท เยชวาช์ ไซ ทวี (Yeshua Chai TV)



เพื่อให้ข่าวประเสริฐของเยชวาช์เข้าถึงชาวอิสราเอล ประมาณ 1 ปีที่แล้วเราจึงเริ่ม เยชวาช์ (Yeshua Chai) รายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงที่ผลิตโดยพันธกิจเมสสิยานิกในอิสราเอล

เพื่อที่จะให้การโปรโมทช่องรายการนี้ เราจึงต้องการยอด "ถูกใจ" ใน **เพจเฟสบุ๊ก** ของเราเพิ่มมากขึ้น โปรดเข้าชมและกดถูกใจ เพจเฟสบุ๊กของเรา และชักชวนเพื่อนๆ ของคุณด้วย! เป้าหมายของเราคือไปให้ถึงยอดถูกใจจำนวน 2,000 ยอดในเดือนที่จะถึงนี้ ขอขอบคุณในการสนับสนุนและการเป็นหุ้นส่วนของคุณ

